



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบไปรตนำหลักฐาน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม อาคารหลวงพ่อดำปากน้ำ หลังที่ ๒ ชั้น ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า เป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไปถ้าไม่ดำเนินการภายใน กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้แจ้งยืนยันว่าเป็น ผู้สมัครสอบจริงและได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สถานที่สอบ
๖๓๑๑๔๘๗	นายอาณัติ สังข์เทวฤทธิ์	อาคาร ๓๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๖๓๑๑๔๘๘	นายปรัชญา ชาปิด	เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ ทรงอารมณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ